

นั้น อยู่ในบังคับ ขอให้ข้ากว่า ที่จำเป็น แต่ให้
ชี้แจงเหตุผล ตาม ที่เกิดขึ้น ใน ความ เรือง นั้น
ไปให้ กงศุภ ทราบ ด้วย

มาตรา ๔ กองมหันตโทษ แด่กอง สหุโทษ
ใน กวุง เทพฯ ทั้ง สองนี้ ให้ ยก มา ขึ้น อยู่ใน
กระทรวง ยุติ กรรม ต่อไป

ประกาศมา ณ วันที่ ๑ เมษายน

รัตนโกสินทร์ ศก ๑๑๖

เป็น วันที่ ๑๐๓๖๘ ในรัชกาล บัดนี้

ประกาศ

ใน การ ที่ ออก พระ นาม

สมเด็จพระ บรม ราชินีนาถ

ด้วยพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้า
ประวิตรวัฒน ไศยมุ เทนเสนาบดี
กระทรวงวัง รัชพระบรมราชโองการ
ไล่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ข้าคนตบแต่งแผนแห่งอัยคำ ที่จะใช้
ในส่วนราชการสืบไปให้ทราบทั่วกันว่า

๑ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ร.ศ. ๑๑๕
ไปจนถึงเวลาที่ ได้เสด็จพระราชดำเนินออก
จากพระนคร แลเวลาเสด็จฯ กลับคืน
ยังพระนคร จะใช้ขัตติยมาลาออก
พระนาม สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราช
เทวีนั้น ก็ได้ใช้ไต่เขียนสามอย่างดังนี้

๑ ว่าสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี
พระบรมราชินีนาถ

๒ ว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
นาถ

๓ ว่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ให้ใช้ตามประเภทแห่งการที่ควรใช้ ตั้ง
แต่เวลาเสด็จฯ ออกจากพระนครไป

จนเวลาเสด็จฯ กลับยังพระนคร ให้
เพิ่มท้ายพระนามอีกว่า ซึ่งเป็นผู้สำเร็จ
ราชการแผ่นดินต่างพระองค์

๒ ในขัตติยมาลา แล หนังสือ ราชการ
ทั้งปวง ซึ่งเคยรัชพระบรมราชโองการ
ไล่เกล้าฯ ให้ใช้ว่ารัชพระเสาวภาไล่
เกล้าฯ

๓ คำที่กราบทูลทั้งปวง ให้ใช้ด้วยคำ
เสมอกราบบังคมทูลพระกรุณา ยกเสีย
แต่คำที่มีบรม ให้ยกคำ บรม นั้นเสีย
เช่นคำว่า พระบรมราชวโรภาศ ให้ใช้ว่า
พระราชวโรภาศ พระบรมราชานุญาต
ให้ใช้ว่า พระราชานุญาต ให้พระบรม
วงษานุวงศ์ แลข้าทูลลอองธุลีพระบาท
ทุกกระทรวง ใช้หนังสือแลคำพูดให้ต้อง
ตามประกาศนี้ เทอญ

ประกาศมา ณ วันที่ ๑ เมษายน

รัตนโกสินทร์ ศก ๑๑๕

เป็น วันที่ ๑๐๓๖๘ ในรัชกาล บัดนี้

ประกาศ

ตรา ตำแหน่ง ราช เลขาธิการ

แห่ง สมเด็จพระ บรม ราชินีนาถ

ซึ่ง สำเร็จ ราชการ แผ่น ดิน ต่าง พระองค์

พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสมมต
อมรพันธ์ รัชพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศทราบทั่วกันว่า
ตราพระนามราชบัณฑิต ตำแหน่ง
ราชเลขาธิการ จะใช้ตามเสด็จพระราช
ดำเนินด้วย

ส่วนราชเลขาธิการ แห่งสมเด็จพระ

พระบรมราชินีนาถ ซึ่งสำเร็จราชการ
 ท่างพระองค์นั้น ทรงพระกรุณาโปรด
 เกล้าฯ ให้ใช้ตราพระพรหมหนึ่งแท่น
 ซึ่งเป็นตราเสนาบดี กระทรวงมุรชาธร
 แก่ล่อนั้น กว่าจะได้เสด็จพระราช
 ดำเนินกลับยังพระนคร

ประกาศมาฉวันที ๔ เมษายน

รัตนโกสินทร์ ศก ๑๑๖

เปฉวันที ๑๐๓๗ ในรัชกาลปัตยุบันนี้

การเปิด ทาง รถไฟ นคร ราชสีห์มา

ระหว่าง กรุงเทพฯ กับ กรุงเทพ

แต่ เปิด ที่ ว่า การ ข้ำ หลวงเทศาภิบาล

มณฑล กรุงเทพ

ทาง รถ ไฟ นครราชสีห์มา ซึ่ง ทรง พระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ดำรง ขึ้น ตั้ง รัตน

โกสินทร์ ศก ๑๓๐ โดยมี ผู้รับเหมา ทำ แดให้

กรม รถไฟ เป็นผู้กำกับ ตรวจการ นั้น ภายหลัง

ผู้รับเหมา ทำ การ ไม่ แด้ว ตาม กำหนด กรม

รถไฟ จึง ได้รับ ทำเอง ต่อมา บัดนี้ การ แด้ว

พอ จะเปิด ให้ มหาชน ไป มา ได้ ใน ระหว่าง

กรุงเทพฯ กับ กรุงเทพ จึง ทรง พระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าพนักงานจัดการ ที่จะทรง

เปิด ทาง รถไฟ ตอน นี้ ให้ เป็น ประโยชน์ แก่

มหาชนทั่ว ไป เจ้าพนักงาน ได้ จัดการ ปลุก

พลับพลา โรง พืช ใหญ่ ใน ที่ ซึ่ง ต่อ ไป

จะปลูก เป็น พลับพลา หดอง ใน ที่ ถดาง สถาน

ของรถไฟนั้น ถดาง เป็น โรง พืช ใหญ่ มี मुख

ดอง ข้าง แด ปราดำหรับ เลียง เครื่อง ต้มต่าง ๆ

อยู่ ค้ำน ได้ แด ปลุก ปราดำ หดอง ทาง ริมราง

รถไฟ ให้ รวมคดุดด ถึง ที่ อยู่ครถ ริม ออฟฟิศ

กรม รถไฟ ซึ่ง ทำการ อยู่ ในเวลานี้ มี ที่ ข่าย

ตัว เคน ทาง แดที่ พักคน โดย ด้าน ติด ต่อ กัน

อยู่ริม ที่ พัก รถ ม้านั้น ใน บริเวณ เหล่านี้

ได้ ตก แด่ง ด้วย ผ้าแดง ผ้าขาว ขง ข้าง เลือก

แด ใบไม้ โคม ยิบุ่น คดอด ไป เชิญพระไชย

วัฒน์ ประจำ รัชกาล ปัตยุบันนี้ กับ พระไชย

เนาโตห ไป ประดิษฐาน บน ที่ นมัสการ ค้ำน

เหนือ แห่ง โรง พระราชพิธี นั้น

ครั้น วันที ๒๕ มีนาคม รัตนโกสินทร์ ศก ๑๓๕

เวลาบ่าย ๕ โมง ทรง พระกรุณา โปรดเกล้าฯ

ให้ พระเจ้าตูกยาเซอ พระองค์เจ้า วุฒิชัย

เฉลิม ตาวิ เด็ดดี ไป ทรง จุค เทียน นมัสการ

พระ องค์ ราชาคณะ ผู้ ใหญ่ ๑๕ รูป เจริญ

พระพุททมนต์

ครั้น รุ่ง ขึ้น วันที ๒๖ มีนาคม รัตนโกสินทร์

ศก ๑๓๕ เวลาเช้า ๕ โมง พระบาท สมเด็จพระ

เจ้า อยู่ หัว เด็ดดี พระ ราช ดำ เนิน พร้อมด้วย

สมเด็จพระ นาง เจ้า พระ บรมราชินีนาถ โดย

ขบวน รถ พระ ที่ หนึ่ง ออกจากพระ บรม มหาราชวง

เดียด ตง ถนง บำรุง เมืองไปเสียด ทาง ถนง นำ วัด

เทศาภิบาลวาศ ถึง สระพาน กรม รถไฟ ข้ำน

สระพานไป เทียบรถ พระที่ หนึ่ง ณ ที่ พักรถ ใน บริเวณ

รถไฟ พระเจ้าน้อง ยา เซอ กรมหมื่น พิทยธภ

พดุมิธาดา เสด้นามคู่ กระ ทรง โยธาธิการ กับ

เจ้าพนักงาน กระ ทรง โยธาธิการ แด กรม รถไฟ

พร้อม กัน คอย รับเสด็จ อยู่ ที่ นั้น เมื่อเสด็จ

ตง จาก รถพระ ที่ หนึ่ง หม่อมเจ้าหญิง สุมณมาตย์

ใน พระเจ้า น้อง ยา เซอ กรมหมื่น พิทยธภ

พดุมิธาดา ได้ ทูต เกล้าฯ ถวาย ดอก กุหลาบ มัด

แต่ สมเด็จพระ นาง เจ้า พระบรมราชินีนาถ แด้ว

มี พระ ราช ดำ รัด ตาม สม ควร แด้ว เด็ดดี พระ

ราช ดำ เนินไป ตาม ทาง ซึ่ง คดปรำ ตก แด่ง นั้น

ระยะ ทาง ๓ เสด้น ถึง ที่ โรง พระ ราชพิธี พระ บรม